

พยากรณ์สินค้าเกษตร

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562

สัญลักษณ์ ปกติ มีปัญหาราคาสูง มีปัญหาราคาต่ำ

UPDATE

พ.ย.61

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก					
ข้าวนาปี ปี 2561/62				กระทรวงเกษตรฯ คาดว่ามีผลผลิตประมาณ 25.34 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 2.69% โดยจะออกมากช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.(75% ของผลผลิตรวม) แต่ผลจากภาวะภัยแล้งคาดว่าปริมาณผลผลิตจะน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับการบริหารจัดการสต็อกข้าวคงเหลือของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา มีผลทำให้ภาวะการค้าข้าวค่อนข้างคล่องตัวทั้งตลาดในประเทศและส่งออก แม้ว่าในช่วงนี้ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก แต่ราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี	ส.ค. - เม.ย.
มันสำปะหลัง				กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าผลผลิตฤดูใหม่จะมีประมาณ 29.09 ล้านตัน (+6.87%) ปัจจุบันเกษตรกรรูดมันฤดูใหม่ออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดมีความต้องการ แนวโน้มราคาปรับตัวลดลงแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี	ต.ค. - ก.ย. (ม.ค. - มี.ค. ออกมาก)
ยางพารา				แม้ว่าภาวะการส่งออกยังมีแนวโน้มชะลอลงต่อเนื่อง แต่ผลจากการใช้มาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อพยุงราคา ทั้งการหยุดกรีดยาง 3 เดือน (พ.ย.61 - ม.ค.62) การเพิ่มปริมาณการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ การชดเชยรายได้ให้ชาวสวนยาง/ผู้กรีดยาง ประกอบกับยังมีฝนตกชุกในพื้นที่เพาะปลูกในภาคใต้ ทำให้ปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดมีน้อยลง คาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้	ม.ค. - ธ.ค.
ไก่เนื้อ				ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการใช้ ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้นจากโรงเรียนเปิดภาคเรียนและเข้าสู่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ	ม.ค. - ธ.ค.
กุ้ง (ขาวแวนนาไม)				ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจากบางพื้นที่ในภาคใต้ยังมีมรสุม ขณะที่ภาวะการค้าชะลอลงจากการบริโภคในประเทศที่ลดลงและผู้ส่งออกชะลอการรับซื้อ แนวโน้มราคาปรับตัวลดลง	ม.ค. - ธ.ค. (มี.ย.-พ.ย. ออกมาก)
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ					
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์				ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของโรงงาน แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี	ก.ค. - พ.ค. (ก.ย.-พ.ย. ออกมาก)

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62		
ปาล์มน้ำมัน	●	●	●	แนวโน้มผลปาล์มจะออกสู่ตลาดมากขึ้นตามฤดูกาล (ต.ค.-ธ.ค.61) ขณะที่การซื้อขายชะลอตัวตามความต้องการใช้บริโภคและอุตสาหกรรมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้มีมาตรการลดอุปทานส่วนเกินในระบบโดยนำน้ำมันปาล์มส่วนเกินจำนวน 160,000 ตัน ไปผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล ปี 10 ปี 20 รวมทั้งจะได้นำเสนอ กรมพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาวะค่าครองชีพให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดความ	ม.ค. - ธ.ค. <small>(มี.ค.-มิ.ย. ออกมาก พ.ย.-ก.พ.ออกน้อย)</small>
มะพร้าวผล	●	●	●	ผลผลิตออกสู่ตลาดดลน้อยลงตามฤดูกาล อย่างไรก็ตามเพื่อลดปริมาณมะพร้าวตกค้างในสวนและล้าง ภาครัฐมีมาตรการขอใช้เงิน คชก. เพื่อสนับสนุนการแปรรูปเป็นเนื้อมะพร้าวแห้ง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) หากได้รับอนุมัติเงินดำเนินการ คาดว่าจะช่วยให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้ระดับหนึ่ง	ม.ค. - ธ.ค.
มะนาว	■	■	■	แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงแต่มีเพียงพอกับความต้องการใช้ ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น	ม.ค. - ธ.ค.
สุกร	■	■	■	ผลจากสภาพอากาศที่เย็นลง เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของสุกร ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ภาวะการค้ำมีแนวโน้มคล่องตัวขึ้นจากโรงเรียนเปิดภาคเรียน และเข้าสู่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว/ปีใหม่ คาดว่าราคาจะ	ม.ค. - ธ.ค.
ไข่ไก่	●	●	●	ผลผลิตส่วนเกินในระบบยังมีปริมาณมาก ขณะที่ผู้เลี้ยงรายใหญ่ให้ความร่วมมือภาครัฐในการลดปริมาณแม่ไก่ไข่ยืนกรงและพ่อแม่พันธุ์ลงจำนวนหนึ่ง รวมทั้งผลักดันส่งออกไข่ไก่ไปบางส่วน ประกอบกับแนวโน้มภาวะการค้ำในช่วงฤดูการท่องเที่ยว/ปีใหม่จะคล่องตัวขึ้น คาดว่าจะช่วยพยุงราคาไข่ในประเทศได้ระดับ	ม.ค. - ธ.ค.
กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า					
ถั่วเหลือง (ฤดูฝน)	■			ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงตามฤดูกาล แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ	ส.ค. - ธ.ค.
ปลาป่น	■	■	■	วัตถุดิบในประเทศยังมีน้อย แต่ภาวะการซื้อขายชะลอตัวเนื่องจากการส่งออกปลาป่นของไทยได้รับผลกระทบด้านราคาที่จะต้องแข่งขันกับผลผลิตของจีน จากกรณีข้อพิพาทระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ทำให้จีนขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าหลายรายการรวมทั้งปลาป่นด้วย ราคาแนวโน้มปรับตัวลดลง	ม.ค. - ธ.ค.